

## VUI HỘI TRĂNG RẪM

“Trăng rằm tháng Tám lung linh  
Trăng soi xuống cả mái đình tuổi thơ  
Trăng rằm tháng Tám đang chờ  
Một năm chờ đợi đến ngày Trung thu”

Vậy là với bao nhiêu mong mỏi và chờ đợi, cái Tết trung thu vui vẻ ấy đã đến. Năm nay, có lẽ sẽ là một mùa trung thu đặc biệt và ý nghĩa nhất với tất cả các em nhỏ. Không có rước đèn, không có phá cỗ, cũng chẳng có ca hát, reo vui văn nghệ,... Chỉ có gia đình, người thân quây quần bên nhau, cùng “vui hội trăng rằm” qua màn ảnh nhỏ.

Đại dịch Covid -19 đang diễn biến rất phức tạp, chúng ta vui trung thu nhưng cũng không quên việc nâng cao ý thức để phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng tinh thần đó, Trường THCS Vạn Phúc phát động cuộc thi với chủ đề “Vui hội trăng rằm” với rất nhiều các hoạt động hấp dẫn, đa dạng và ý nghĩa.

Đến với ngày hội trăng rằm, các em học sinh khối 6,7 của trường THCS Vạn Phúc đã được tự tay làm nên những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, đáng yêu hay những chiếc đèn lồng cực kỳ sáng tạo. Còn các em khối 8,9 lại được dùng chính những cây bút màu của mình để vẽ nên những bức tranh ý nghĩa với chủ đề “Trung thu yêu thương – Chiến thắng đại dịch”. Mặc dù gặp phải khó khăn về mặt địa lý do đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng các em học sinh vẫn rất cố gắng, nhiệt tình để hoàn thiện sản phẩm dự thi của lớp mình.



*(Các em học sinh khối 6, khối 7 cùng nhau thiết kế những chiếc mặt nạ và đèn lồng cực kỳ ngộ nghĩnh, sáng tạo)*



*(Các em học sinh khối 8, khối 9 cùng nhau vẽ những bức tranh với chủ đề Trung thu yêu thương – Chiến thắng đại dịch)*

Tất cả những hoạt động đó của các em đã góp phần làm đẹp thêm bầu không khí của ngày hội trăng rằm cũng như lời cổ vũ, động viên gửi tới các y, bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Các em còn nhỏ, nhưng những hành động, suy nghĩ và tình cảm của các em lại vô cùng lớn lao, cao đẹp. Chắc chắn các em cũng mong ước và khao khát lắm cái ngày được quay trở lại trường lớp, được cùng bè bạn học tập, vui chơi. Hy vọng cuộc thi sẽ là sợi dây kết nối tình cảm giữa thầy và trò cũng như bạn bè lại với nhau. Không có khoảng cách nào có thể ngăn được thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Chỉ cần chúng ta đủ vững, đủ mạnh và đủ tin, chỉ cần chúng ta đoàn kết là có thể chiến thắng tất cả.

Đó đều là những thông điệp ý nghĩa mà thông qua chương trình “Vui hội trăng rằm”, nhà trường muốn khơi dậy ở học sinh những tình cảm đẹp và thiết thực để giáo dục các em trở thành những công dân tốt.